

**CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO
CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2023-2024**

1. Ngành đào tạo: Tài chính – Ngân hàng

2. Đơn vị Đào tạo: Khoa Tài chính Kế toán

STT	Nội dung	Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
I	Điều kiện đăng ký tuyển sinh	<p>1. Đối tượng tuyển sinh</p> <ul style="list-style-type: none">- Công dân Việt Nam- Công dân nước ngoài <p>2. Điều kiện dự tuyển</p> <p>Thí sinh có đủ sức khỏe học tập, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự.</p> <p>2.1. Đối với thí sinh dự tuyển là người Việt Nam</p> <p>a) Về văn bằng: Thí sinh dự tuyển phải đáp ứng một trong các điều kiện sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Thí sinh đã tốt nghiệp đại học hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường;- Thí sinh đã tốt nghiệp đại học hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) các ngành chưa phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ, đã hoàn thành học bổ sung kiến thức trước khi dự tuyển theo quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường;

STT	Nội dung	Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
		<ul style="list-style-type: none"> - Trường hợp thí sinh tốt nghiệp đại học ngành khác: đăng ký dự xét tuyển vào ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính Ngân hàng thì phải có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản trị, quản lý (có xác nhận của đơn vị công tác); - Đáp ứng các yêu cầu khác của chuẩn chương trình đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và theo quy định của chương trình đào tạo. <p>b) Về Ngoại ngữ: Thí sinh dự tuyển phải đáp ứng một trong các yêu cầu sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài; hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà chương trình được thực hiện chủ yếu bằng ngôn ngữ nước ngoài; - Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do Nhà trường cấp trong thời gian không quá 02 năm mà chuẩn đầu ra của chương trình đã đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ đạt trình độ Bậc 3 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; - Một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc các chứng chỉ tương đương khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển; - Nếu người dự tuyển chưa đạt các yêu cầu về năng lực ngoại ngữ như trên có thể đăng ký tham gia xác định trình độ ngoại ngữ theo khung năng ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tại Trung tâm Bồi dưỡng và Khảo thí Ngoại ngữ trước khi xét tuyển. Trung tâm Bồi

STT	Nội dung	Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
		<p>dưỡng và Khảo thí Ngoại ngữ sẽ mở lớp ôn tiếng Anh cho thí sinh để có kết quả tốt nhất cho kỳ thi.</p> <p>2.2. Đối với thí sinh dự tuyển là người nước ngoài</p> <p>Các thí sinh dự tuyển là người Nước ngoài phải thỏa mãn các điều kiện theo quy định với thí sinh là người Việt nam tại mục 5.1 nêu trên;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Các thí sinh dự tuyển là người Nước ngoài nếu đăng ký theo học các chương trình thạc sĩ bằng tiếng Việt phải đạt trình độ Tiếng Việt từ Bậc 4 trở lên theo khung năng lực Tiếng Việt được quy định tại thông tư số 17/2015/TT-BGDĐT ngày 01/9/2015 của Bộ Giáo dục Đào tạo; - Việc xác định chuyên ngành đối với thí sinh là người Nước ngoài sẽ đối chiếu các môn học có tên gọi giống hoặc tương đương để xác định chuyên ngành hoặc môn chuyển đổi.
II	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được	<p>Chuẩn đầu ra</p> <p>a. Kiến thức</p> <p>Có kiến thức chuyên sâu, hiện đại về chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng để thực hiện các công việc quản trị tài chính, phán đoán và ra quyết định; quản trị danh mục đầu tư tài chính, thiết lập và thẩm định dự án đầu tư; biết phương pháp kiểm soát nội bộ, phân tích và định giá,...trong lĩnh vực Tài chính và Ngân hàng.</p> <p>b. Kỹ năng</p> <p>Có khả năng tư duy phản biện, có tính sáng tạo, có nhận thức,...để nghiên cứu và định hướng ngành nghề thuộc lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng. Đồng thời có kỹ năng làm việc nhóm, phân tích, nghiên cứu, quản lý,...</p>

STT	Nội dung	Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
		<p>để giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực Tài chính và Ngân hàng trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Khả năng đưa ra những sáng kiến quan trọng; Thích nghi, tự định hướng và hướng dẫn người khác. Khả năng đưa ra những kết luận mang tính chuyên gia trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng. Mặt khác, có khả năng quản lý và cải tiến các hoạt động chuyên môn về Tài chính – Ngân hàng.</p> <p>c. Mức độ tự và trách nhiệm</p> <p>Có đạo đức, thái độ nghề nghiệp chuyên nghiệp, khả năng làm việc nhóm, khả năng tự học và nghiên cứu để phát triển nghề nghiệp bản thân. Tự chịu trách nhiệm trong công việc tài chính – ngân hàng ở những môi trường khác nhau.</p>
III	Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học	<p>Đối tượng và chính sách ưu tiên</p> <p>- Đối tượng ưu tiên</p> <p>a) Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.</p> <p>b) Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh.</p> <p>c) Con liệt sĩ.</p> <p>d) Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động.</p> <p>e) Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.</p>

STT	Nội dung	Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
		<p>f) Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, được ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hóa học.</p> <p style="text-align: center;">- Chính sách ưu tiên</p> <p style="text-align: center;">* Người dự tuyển thuộc đối tượng ưu tiên được ưu tiên xét tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên như trên. - Ưu tiên thí sinh có điểm trung bình tích lũy của bậc đại học từ cao xuống đến khi hết chỉ tiêu; - Trong trường hợp số thí sinh bằng điểm trung bình tích lũy của bậc đại học cao hơn số chỉ tiêu tuyển sinh, ưu tiên xét tuyển theo tiêu chí thâm niên công tác trong lĩnh vực liên quan đến ngành học (căn cứ theo hợp đồng lao động, thời gian đóng bảo hiểm xã hội hoặc xác nhận của đơn vị công tác). Thí sinh có thâm niên cao hơn sẽ trúng tuyển. - Trường hợp có nhiều thí sinh cùng thâm niên, ưu tiên thí sinh nữ theo Khoản 4, Điều 16 Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19/05/2009 về các biện pháp đảm bảo bình đẳng giới. <p style="text-align: center;">* Học phí và chính sách khuyến khích học tập dành cho cựu sinh viên Trường:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Học phí toàn khóa (4 học kỳ): 60.000.000 đồng (15.000.000 đồng/1 học kỳ). - Nếu thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển là cựu sinh viên của trường thì Nhà trường có chính sách giảm học phí như sau:

G
HỌ
TÊN
CHỖ
CHỮ
CHỈ M

STT	Nội dung	Trình độ đào tạo: Thạc sĩ			
		+ Thí sinh tốt nghiệp bậc đại học xếp loại Giỏi trở lên: giảm 50% học phí từng học kì. + Thí sinh tốt nghiệp bậc đại học xếp loại Khá: giảm 30% học phí từng học kì. + Thí sinh tốt nghiệp bậc đại học xếp loại Trung bình: giảm 25% học phí từng học kì.			
IV	Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện	Cấu trúc chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu			
		TT	Kiến thức	Khối lượng kiến thức	Tỷ lệ %
		1	Kiến thức chung	4 tín chỉ	7%
		2	Kiến thức chuyên ngành	14 tín chỉ	23%
		3	Kiến thức chuyên sâu	15 tín chỉ	25%
		4	Các chuyên đề nghiên cứu	12 tín chỉ	20%
		5	Luận văn	15 tín chỉ	25%
		Tổng		60 tín chỉ	100%
Link CTĐT: https://ktckt.hufi.edu.vn/bai-viet/sau-dai-hoc/chuong-trinh-dao-tao-thac-si-nganh-tai-chinh-ngan-hang-15848					
V	Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường	Có thể tiếp tục nâng cao trình độ làm cán bộ giảng dạy trong các trường đại học về đào tạo chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng.			
VI	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp	Có thể đảm nhiệm các vị trí trưởng phòng giao dịch, giám đốc chi nhánh hoặc giám đốc các tổ chức tín dụng, giám đốc tài chính ở các doanh nghiệp. Học viên tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng có thể làm cán bộ quản lý ở các tổ chức tín dụng, các ngân hàng thương mại, cơ quan thuế và các tổ chức tài			

STT	Nội dung	Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
		chính tín dụng khác.

Thành phố HCM, ngày 03 tháng 7 năm 2023



Chái Doãn Chanh

